



เปิดโปงจนท.รัฐเอี่ยว ทูจริตป่าแก่งกระจาน

ซีรียทำเรื่อง คืนโครงการ งบ 16 ล้านบาท

เปิดโปงความผิดเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวางบงบรวม 16 ล้านบาท “โครงการปลูกป่าฯ” แก่งกระจาน เพชรบุรี ล้อโดน **◆ อ่านต่อหน้า 9**

แก่งกระจาน ◻ ต่อจากหน้า 1

ข้อหาหนัก ทั้ง “ทูจริตต่อหน้าที่-ปลอมเอกสารราชการ-ให้การเท็จ-ความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ” รอป.ป.ช.เช็กบิล ด้าน “หัวหน้าโครงการคนใหม่” โยกมาแทนคนเก่าที่ถูกย้าย สืบสวนพบพิรุธรับทำเรื่องขอคืนโครงการ-งบประมาณ แต่ไม่วาย ถูกลูกจ้างแจ้งจับ อ้างปลอมลายเซ็นไปเบิกค่าจ้างแฉ ลงสำรวจบริษัทเอกชน ประมูลงานปลูกป่าฯ พบสภาพบริษัท-จำนวนกล้าไม้ ไม่สอดคล้องความเป็นจริง

จากกรณี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ มอบหมายให้ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 จ.นครปฐม ตรวจสอบข้อเท็จจริง “โครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชสมเด็จพระนพรัตน์ 84 พรรษา” เนื้อที่ 4,200 ไร่ โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ 15,960,000 บาท ช่วงระหว่างปี 2555-2556 ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบปลูกป่าจริง แต่ปลูกไม่ตรงตามแปลงที่ได้

ขออนุมัติ อีกทั้งปลูกไม่ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งมีข้อมูลว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนดีเอสไอ จึงสรุปสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการทั้งนี้เรื่องดังกล่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เกาะติดรายงานสถานการณ์ เพื่อร่วมไขความจริง นำเสนอสังคมอย่างต่อเนื่องด้วย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ รายงานว่า หลังจากมีรายงานจากดีเอสไอ ระบุว่า ตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวมีมูลในเรื่องของการทุจริตจริง และมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยนั้น ซึ่งจากข้อมูลยืนยันได้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะเข้าข่ายความผิดทูจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และให้การเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังพบว่า มีเอกชนเข้าร่วมหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง ป.ป.ช. ดำเนินการ

ทั้งนี้ ข้อมูลต่อทูจริตโครงการปลูกป่าฯ ดังกล่าว ยังพบว่า หัวหน้าโครงการปลูกป่าฯ ภายหลังถูกย้ายไปได้มีหัวหน้าโครงการปลูกป่าฯ คนใหม่เข้ามาดูแลโครงการนี้ต่อ ซึ่งต้องดูแลแปลงปลูกป่าต่อจากปีที่ 1 ในช่วงปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 (บำรุงรักษาส่วนเดิมอายุ 2-6 ปี) เมื่อเข้าไปสำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่า ทั้ง 4 แปลงตามโครงการฯ พบว่า พื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นพื้นที่ลาดชันและอยู่ตามแนวเขตชายแดน ไม่สามารถดำเนินการดูแลแปลงได้ ทั้งการนำแรงงานและเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่ และไม่พบว่ามีปลูกป่าตามพิสัยของโครงการฯ ที่มีอยู่แต่อย่างใด หัวหน้าโครงการคนใหม่จึงได้ทำเรื่องเสนอเพื่อขอคืนโครงการและงบประมาณจำนวนดังกล่าว ไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และ

ทางส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รวมทั้ง ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ก็ได้เห็นชอบ และดำเนินการส่งเงินงบประมาณคืนไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเวลาต่อมา

หลังจากหัวหน้าโครงการปลูกป่าฯ คนใหม่ คืบจนงบประมาณได้ 1 เดือน ในปี 2557 ปรากฏได้มีกลุ่มชาวบ้านร้องเรียน และแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ว่า หัวหน้าโครงการฯ ที่เข้ามาดูแลโครงการนี้ ต่อจากหัวหน้าคนเดิมที่ถูกย้าย ปลอมลายมือชื่อลูกจ้างเบิกเงินในโครงการฯ ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่ 2367/2557 และที่ 2368/2557 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 57 จำนวนเงินคนละ 5,100 บาท เพื่อเบิกเงินในโครงการฯ โดยที่ทุกคนไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีจัดทำโครงการนี้ โดยชาวบ้านที่มาร้องเรียนต่างอ้างว่า เป็นลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงานขายวัชพืชเพื่อป้องกันไฟ (ครั้งที่ 1) ถากพรวนดินรอบโคนต้น จัดเวรยามลาดตระเวนระวังไฟและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ซ่อมแนวเขตแปลงปลูกป่า และผลิตกล้าไม้และบำรุงรักษากล้าไม้กิจกรรมบำรุงป่า (บำรุงรักษาส่วนเดิมอายุ 2-6 ปี) ในโครงการปลูกป่าฯ ดังกล่าว ซึ่งเรื่องทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวน

นอกจากนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของบริษัทผู้รับประมูลงานโครงการฯ ดังกล่าว ตามที่อยู่สำนักงานที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พบว่าเป็นเพียงบ้านไม้ 2 ชั้น บริเวณชายคาหน้าบ้านมีป้ายเขียนข้อความว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รวมพันธุ์ไม้ชะอำ และบริเวณหน้าบ้านด้านข้างพบโรงเรือนสภาพเก่า มีตาข่ายบังแดดทำเป็นหลังคา ขนาดพื้นที่ประมาณกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร อยู่ 1 หลังเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจากเนื้อที่ดังกล่าว กับจำนวนกล้าไม้ที่จะใช้ปลูกป่า ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแต่อย่างใด.